

ข่าวการประชุม
การประชุมการอนุรักษ์และพัฒนการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ (ครั้งที่ ๑๐)



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๖.๕๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนากษัตริ์ที่สูงเชียงราย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. เป็นประธานในการประชุมการอนุรักษ์และพัฒนากษัตริ์ที่สูงเชียงราย ครั้งที่ ๑๐ โดยมี ดร.ปิรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.ส. ฝ่ายวิชาการ และคณะ เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนากษัตริ์ที่สูงเชียงราย จ.ลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนากษัตริ์ที่สูงเชียงราย โรงเรียนป่าแป๋วิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-น่าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงาน การอนุรักษ์และพัฒนากษัตริ์ที่สูงเชียงราย อพ.สธ. และการพิจารณาร่าง แต่งตั้งคณะทำงานพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. แต่ละชนิด ได้แก่ มะเกี๋ยง มะกั้ง ตีนฮั่งตอย น้อยหน้าเครือ กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ ชาเมี๋ยง สัก และทุเรียน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการวิจัย การอนุรักษ์และพัฒนากษัตริ์ที่สูงเชียงราย ได้แก่ ๑) ผลของแคลเซียมคลอไรด์ ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด ๒) โครงการปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ๓) การดำเนินงานแปรรูปโยเกิร์ตมะเกี๋ยงและแยมมะเกี๋ยง

๔) การศึกษาและพัฒนการใช้ประโยชน์จากพืชมะเข็ญที่ปลูกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ๕) ชุดโครงการ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะเข็ญสำหรับต้านโรคเรื้อรัง ๖) การศึกษาสัณฐานวิทยาและวางแผนพัฒนาพันธุ์มะเข็ญ ๗) การจัดการ การเกษตรกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเข็ญ ๘) การดำเนินงานทางด้านพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืชมะเข็ญ และการนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนการใช้ประโยชน์จาก “ชาเม็ญ” โดย ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธุ์ (เรื่องสืบเนื่องจากการเสวนาวิชาการ “ชาเม็ญในรอยอารยธรรมล้านนา”)



นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ.



บรรยากาศในการประชุม



บรรยากาศในการประชุม



บรรยากาศในการประชุม



บรรยากาศในการประชุม



บรรยากาศในการประชุม

กิจกรรมปลูกต้นไม้



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก่อนเริ่มการประชุมการอนุรักษ์และพัฒนการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ ครั้งที่ ๑๐ นายพรชัย จุฑามาต รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และคณะ พร้อมด้วย นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายประสงค์ มั่นสรวง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากาษตรที่สูงเชียงราย ได้ร่วมกันปลูกต้นแมกโนเลีย ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากาษตรที่สูงเชียงราย (ตอยช้าง) และร่วมกันปลูกต้นมะกั้งและต้นน้อยหน่าเครือ ในพื้นที่แปลงศึกษาทดลองมะเกลือ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต เชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนากาษตรที่สูงเชียงราย

